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วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ยั่ งยืน ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม วุฒิสภา  ในคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้ 
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๑. พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการบริหารจัดการ

แม่น ้าโขง แม่น ้าชี และแม่น ้ามูล โดยแรงโน้มถ่วง และการระบายน ้าระบบท่อ โดยเชิญ นายเฉลิมเกียรติ  
คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว 

 

 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว และได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้  
(๑) การผันน้้าในแม่น้้าโขง ควรผันน้้าในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ผันน้้าในช่วงที่เกษตรกร

ต้องการน้้าในฤดูแล้ง ฤดูฝนควรผันไปเก็บไว้ในอ่างเกบ็น้้าหรือพื้นที่ที่สามารถรองรับน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
(๒) กรมชลประทานควรส่งเสริมให้ศึกษาความเหมาะสมในการกระจายน้้าระบบท่อ 

ให้มากขึ้น เนื่องจากการกระจายน้้าระบบท่อสามารถควบคุมได้ งบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินการอาจน้อยกว่า
การกระจายน้้าระบบคลองส่งน้้า และสามารถกระจายน้้าให้เกษตรกร และประชาชนได้มากขึ้น 
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๒. พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เชิญผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ  

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่อยู่ติดอุทยานแห่งชาติ  
แผนบริหารขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่  (carrying capacity) ของอุทยานแห่งชาติ รวมทั้ง 
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วุฒิสภา 
โทร. ๐  ๒๒๐๖ ๖๖๙๙ ต่อ ๓๑๖๑ 
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